



มติสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมอินทผาลัม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จากการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีมติ ดังต่อไปนี้

๑. พิจารณาเรื่อง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖)

มติที่ประชุม มอบผู้จัดทำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖) ตรวจสอบและปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมอย่างละเอียด และมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบ และนำเข้าที่ประชุมสภาวิชาการอีกครั้ง

๒. พิจารณาเรื่อง หลักสูตรเพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตรการผลิตคอนเทนต์ออนไลน์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕)

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรเพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตรการผลิตคอนเทนต์ออนไลน์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยมอบผู้จัดทำหลักสูตรตรวจสอบและปรับแก้ไขตามที่ประชุมเสนอแนะอย่างละเอียด และมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบ และนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ต่อไป

๓. พิจารณาเรื่อง หลักสูตรเพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตรอบรมยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ ๑ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕)

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรเพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตรอบรมยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ ๑ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยมอบผู้จัดทำหลักสูตรปรับแก้ไขตามที่ประชุมเสนอแนะอย่างละเอียด และมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบ และนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ต่อไป

๔. พิจารณาเรื่อง หลักสูตรเพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตรเทคนิคการบริหารราชการสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕)

มติที่ประชุม เห็นชอบ หลักสูตรเพื่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิต หลักสูตรเทคนิคการบริหารราชการสมัยใหม่ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยมอบผู้จัดทำหลักสูตรปรับแก้ไขตามที่ประชุมเสนอแนะอย่างละเอียด และมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบ และนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ต่อไป

๕. พิจารณาเรื่อง รายละเอียดการเทียบเคียงสมรรถนะการเรียนรู้บูรณาการกับการทำงาน ความรู้หรือประสบการณ์กับรายวิชาของนักศึกษาที่ได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการยุวชนอาสา ตามรหัสโครงการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

มติที่ประชุม เห็นชอบ รายละเอียดการเทียบเคียงสมรรถนะการเรียนรู้บูรณาการกับการทำงาน ความรู้หรือประสบการณ์กับรายวิชาของนักศึกษาที่ได้รับเมื่อเข้าร่วมโครงการยุวชนอาสา ตามรหัสโครงการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการตามระบบ และกลไก ต่อไป



อาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฝ่ายและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและเลขานุการ สภาวิชาการ